

SILVER DRAGON (มังกรเงิน)

ชื่อในภาษาต่างๆ

Common TH: มังกรเงิน

Elvish: Argos Drakuliar (อาร์กอส ดราคูเลีย)

Draconic: Orn Darastrix (ออร์น ดาราสทริกส์)

เป็นมังกรโลหะที่เป็นมิตรและชอบเข้าสังคมที่สุด มังกรเงินจะกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือสัตว์ที่อยู่ฝ่ายตีหากต้องการ

ร่างมังกรเงินจะส่องแสงระยิบระยับราวกับแกะสลักจากโลหะบริสุทธิ์ ใบหน้าดูงามสง่าจากดวงตาที่เขิดขื่นและมีหนามแหลมคล้ายเคราที่กวาดไปทั่ว รอยจิบมีหนามลอยขึ้นสูงเหนือศีรษะ ลากยาวจากคอไปจนถึงปลายหาง เกล็ดของเวิร์มลิ้งส์เงินเป็นสีน้ำเงินเทาและมีไฮไลท์สีเงิน เมื่อมังกรเข้าใกล้ด้วยผู้ใหญ่ สีของมันก็จะค่อยๆ สว่างขึ้นจนแทบมองไม่เห็นเกล็ดแต่ละตัว เมื่อมังกรเงินโตขึ้น ม่านตาของมันก็จะจางลงจนดวงตาของมันดูคล้ายลูกแก้วปรอท

มังกรแห่งความดี มังกรเงินเชื่อว่าการดำเนินชีวิตอย่างมีศีลธรรมเกี่ยวข้องกับการทำความดี และทำให้แน่ใจว่าการกระทำของตนไม่ก่อให้เกิดอันตรายอันไม่สมควรต่อสิ่งมีชีวิตอื่น พวกเขาไม่ได้ถอนรากลอนโคนความชั่วร้ายเหมือนกับที่มังกรทองและทองแดงทำ แต่พวกเขายินดีที่จะต่อต้านสิ่งมีชีวิตที่กล้ากระทำความชั่วหรือทำร้ายผู้บริสุทธิ์

เพื่อนของเผ่าพันธุ์เล็ก มังกรเงินสนุกกับการอยู่ร่วมกับมังกรเงินตัวอื่นๆ มีตรรกภาพที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวของพวกเขาที่อยู่นอกเครือข่ายที่นั่นเกิดขึ้นในกลุ่มมนุษย์ และมังกรเงินหลายตัวใช้เวลาอยู่ในร่างมนุษย์มากพอๆ กับที่อยู่ในร่างมังกร มังกรสีเงินมีรูปลักษณะคล้ายมนุษย์ที่ใจดี เช่น ปรากฏเผ่าผู้ใจดีหรือเด็กเร่ร่อน และมักจะมีเพื่อนร่วมทางที่พัฒนาตรรกภาพที่แน่นแฟ้นด้วย

มังกรเงินจะต้องถอยห่างจากชีวิตมนุษย์เป็นประจำ เพื่อกลับคืนสู่ร่างที่แท้จริงเพื่อผสมพันธุ์และเลี้ยงดูลูกหลาน หรือดูแลเรื่องส่วนตัวและสะสมทรัพย์สมบัติ เนื่องจากหลายคนล้มเหลวในขณะที่ไม่อยู่ บางครั้งพวกเขาจึงกลับมาพบว่าเพื่อนของตนแก่ลงหรือเสียชีวิตไปแล้ว มังกรเงินมักจะลงเอยด้วยการผูกมิตรกับมนุษย์หลายชั่วอายุคนภายในครอบครัวเดียว

การเคารพต่อมนุษยชาติ มังกรเงินเป็นมิตรกับมนุษย์ทุกเชื้อชาติ แต่เผ่าพันธุ์อายุสั้น เช่น มนุษย์ จุดประกายความอยากรู้อยากเห็นในแบบที่เอลฟ์และคนแคระอายุนยาวไม่ทำกัน มนุษย์มีแรงผลักดันและความสนุกสนานในชีวิตอย่างที่มังกรเงินพบว่าน่าหลงใหล

การสะสมอย่างยาวนาน มังกรเงินชอบที่จะมีโบราณวัตถุจากประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ซึ่งรวมถึงเหรียญทองใหญ่ ซึ่งสร้างโดยจักรวรรดิมนุษย์ทั้งในปัจจุบันและที่ล่มสลาย เช่นเดียวกับงานศิลปะและเครื่องประดับชนิดที่ประดิษฐ์โดยเผ่าพันธุ์ต่างๆ มากมาย สมบัติอื่นๆ ที่สะสมไว้อาจรวมถึงเรือที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ซากศพของกษัตริย์และราชินี บัลลังก์ มงกุฎเพชร พลอยของอาณาจักรโบราณ สิ่งประดิษฐ์และอุปกรณ์ต่างๆ และเสาหินที่ขุดมาจากซากปรักหักพังของเมืองที่ล่มสลาย



มังกรเงินโตเต็มวัย



มังกรเงินเวิร์มลิ้ง (วัยเด็ก)